

Vì sao chi bộ H (Hà Tĩnh) lãnh đạo chiến đấu tốt?

Trần Lộc

Ban Tổ chức Trung ương Đảng

Chi bộ H, xã K, huyện Kỳ- an (Hà- tĩnh), được Tỉnh uỷ Hà- tĩnh công nhận là chi bộ “bốn tốt”. Tỉnh uỷ đã phát động phong trào học tập chi bộ H trong các chi bộ toàn tỉnh.

Từ ngày đế quốc Mỹ mở rộng cuộc chiến tranh phá hoại ra miền Bắc, tàu chiến luôn lớn vờn ngoài khơi, máy bay Mỹ đã bắn phá thôn H trên 300 lần và trút khoảng 2.000 quả bom (chưa kể đạn rốc-két) vào những chỗ tập trung dân, những nơi sản xuất trên mặt biển và trên đất liền của thôn H.

Trong hoàn cảnh có chiến tranh phá hoại ác liệt như vậy, sau khi xác định đúng phương hướng sản xuất, chi bộ đã lãnh đạo nhân dân làm thủy lợi đạt nhiều thành tích (8 tháng đầu năm 1966 bình quân mỗi lao động làm được 109 m³ thủy lợi); cải tạo đồng ruộng được trên 70% diện tích; nâng tỷ lệ đất trồng màu và cây công nghiệp từ chỗ thấp kém lên 32% tổng diện tích canh tác, trồng được trên 5 vạn cây lấy gỗ; phát triển chăn nuôi tập thể khá; hoàn thành kế hoạch đánh cá năm 1966 trong 8 tháng đầu năm, ... Về thóc, không những đảm bảo đủ ăn cho nhân dân, mà còn bán cho nhà nước được gần 10 tấn, một việc chưa từng có ở đây. Ngoài ra nhiều nghề mới được phát triển thêm như: làm muối, xuống biển lấy đá san hô về nung đá vôi bón ruộng và còn thừa bán cho các hợp tác xã bạn trên 200 tấn.

Trong lãnh đạo chiến đấu, chi bộ H đã xây dựng được ba phương án tác chiến cụ thể: đánh máy bay Mỹ đến bắn phá, đánh biệt kích và đánh

địch đổ bộ vào bờ biển. Trong mỗi phương án tác chiến đều có quy định cụ thể về nơi bố trí trận địa, cách bố trí lực lượng chiến đấu và lực lượng hậu cần phục vụ chiến đấu... Công tác củng cố và xây dựng các tổ chức chiến đấu và phục vụ chiến đấu rất được chú trọng.

Để phục vụ chiến đấu và bảo vệ tính mạng của nhân dân trong thôn, chi uỷ đã lãnh đạo toàn dân làm được một hệ thống hầm, hào kiên cố. Mỗi gia đình đều có hầm trong nhà và hầm ngoài vườn, có đường ngầm nối liền hầm trong nhà với hầm ngoài vườn, có hào nối liền hầm gia đình với hào công cộng. Cả thôn có một hệ thống nhiều ki-lô-mét hầm ngầm hào giao thông nối liền các xóm với nhau và đi vào nơi an toàn. Nhờ có hầm, hào tốt, trong thời gian địch bắn phá ác liệt vừa qua, nhân dân ở đây chỉ bị hư hỏng một số nhà ở, còn tài sản và tính mạng của bà con nói chung đã được đảm bảo an toàn. Dân quân thôn H đã cùng bộ đội hạ 2 máy bay của giặc Mỹ.

Vì sao chi bộ H đạt kết quả tốt đẹp như vậy?

Chi bộ đã coi trọng giáo dục tư tưởng, kiên quyết đấu tranh khắc phục tư tưởng hữu khuynh và phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên. Lúc đầu một số đồng chí, trong đó có đồng chí bí thư cũ, cho rằng: trước đây ta có thể anh dũng chống lại mấy cuộc càn quét của giặc Pháp, nhưng nay giặc Mỹ có vũ khí hiện đại, mà chủ yếu lại tấn công ta bằng máy bay và tàu chiến từ trên không và ngoài khơi vào, thì ta lấy gì đánh lại chúng được. Theo số đồng chí này, phải dời dân vào núi hoặc đi nơi khác thì mới bảo vệ được tính mạng và tài sản của quần chúng. Rõ ràng đây là biểu hiện của tư tưởng hữu khuynh, chạy dài, trốn tránh trách nhiệm.

Một cuộc giáo dục và đấu tranh tư tưởng sâu rộng đã diễn ra suốt 3 đêm liền ở chi bộ H. Tư tưởng hữu khuynh bị phê phán kịch liệt. Nhiều

đồng chí thấy rõ rằng: địa phương mình có vị trí xung yếu về chính trị và quân sự, là một khâu quan trọng trên tuyến trường giao thông vận tải ven biển, nếu ta dòi đi thì chẳng khác nào ta mở cửa cho kẻ địch vào nhà. Qua phân tích, phê phán, toàn bộ chi bộ đều nhất trí là phải quyết tâm lãnh đạo quần chúng bám biển, bám đất để sản xuất và phối hợp với bộ đội tổ chức chiến đấu và phục vụ chiến đấu.

Sau khi đã nhất trí như vậy, được sự giúp đỡ của đảng uỷ xã, chi bộ H đã kiện toàn lại chi uỷ, đưa những đồng chí vững vàng nhất, có quyết tâm cao nhất và được quần chúng tín nhiệm nhất vào chi uỷ. Chi uỷ được kiện toàn, đội ngũ chi bộ được củng cố về nhận thức tư tưởng và tổ chức. Các đồng chí ở đây đã phân công nhau đi sâu củng cố các tổ chức quần chúng trong thôn. Hầu hết đảng viên đều vào dân quân và phụ trách những đơn vị trực tiếp chiến đấu. Một mặt, các đồng chí đã đi sâu phát động tư tưởng quần chúng; mặt khác bản thân các đồng chí từ cấp uỷ viên đến đảng viên đã gương mẫu trước quần chúng trong các việc khó khăn. Nhân dân còn trù trù trong việc dỡ nhà để phân tán chỗ ở, các đồng chí bí thư và phó bí thư dỡ ngay nhà ngói của mình chuyển ra ở nơi quy định. Địch bắn phá nhiều, nhân dân không dám đi đánh cá, một số đồng chí trong chi uỷ và một số đảng viên chuyên làm ruộng đã xung phong ra khơi đánh cá. Khi quần chúng đã ra khơi đông rồi, đảng viên lại xung phong đến sản xuất ở những nơi địch hay bắn phá.

Bằng những việc làm gương mẫu đó, qua việc bền bỉ thuyết phục quần chúng và khéo tổ chức thực hiện, chi bộ H đã phát động được một phong trào quần chúng rộng lớn bám biển, bám đất sản xuất tốt, chiến đấu và phục vụ chiến đấu giỏi, xứng đáng với tám huân chương chiến công hạng hai do chính phủ tặng thưởng.

Chi bộ H đã *chú trọng phát động tư tưởng quần chúng, quan tâm đến đời sống của quần chúng trong lúc khó khăn*. Từ ngày hoà bình được lập lại, đời sống của nhân dân ở đây được cải thiện rõ rệt, 80% xã viên ở

đây đã xây được nhà gạch, 60% phụ nữ đi học bỏ túc văn hoá đến lớp 3, lớp 4, bình quân mỗi nhân khẩu gửi hàng năm được 21 đồng tiền tiết kiệm, ... Nhân dân tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng bộ địa phương, đảng bộ nói gì nhân dân đều tích cực thực hiện tốt. Song một số đồng chí đã chớm nở tác phong thiếu dân chủ, mệnh lệnh đối với quần chúng, không chịu đi sâu giải thích đường lối, chính sách của Đảng trong quần chúng. Nhiều việc làm quần chúng không được bàn bạc, như việc thực hiện chính sách phân phối lương thực, thậm chí có hiện tượng không sòng phẳng. Chi bộ đã phê phán ý nghĩ và hành động sai lầm trên, và chỉ rõ: công việc sản xuất trong thời bình vốn đã nặng nhọc và vất vả, nay trong thời chiến, ngoài sản xuất lại phải tập trung nhiều công sức vào việc đào hầm hào, tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu, phục vụ giao thông vận tải, ... nếu không có lực lượng quần chúng thì không sao làm nổi. Song song với việc đấu tranh tư tưởng trong chi bộ, chi uỷ phát động quần chúng làm tốt những việc trước mắt, dùng những người thật, việc thật trong quần chúng để giáo dục lại số đồng chí trên.

Sau khi đã phát động được tư tưởng quần chúng, gây được khí thế mới trong quần chúng như đã nói ở trên, chi bộ lần lượt đưa những vấn đề về chiến đấu và sản xuất ra cho quần chúng bàn bạc và quyết định. Được bàn bạc giải quyết lấy công việc của mình, quần chúng ở đây đã làm được những việc hầu như khó lòng giải quyết nổi: Chỉ trong một thời gian ngắn, nhân dân đã dỡ nhà ngói chuyển ra ở dọc khu ven biển, đào đắp được một hệ thống hầm hào vững chắc trong thôn, bảo đảm bốc dỡ và mang chum vại nhà mình ra để chứa số tài sản của Nhà nước bị bắn phá phải chuyển lên bờ.

Về phía lãnh đạo, chi uỷ chỉ đạo ban quản trị hợp tác xã tập trung làm tốt công tác tài vụ, giải quyết tốt việc phân phối lương thực và thanh toán dứt khoát các khoản chi thu của hợp tác xã. Hằng tháng ban quản trị

công bố công điểm của từng hộ xã viên, từng vụ làm gọn việc phân chia lương thực và tiền cho xã viên.

Chi uỷ H cũng đã chấp hành một cách sáng tạo và kịp thời những chính sách và chế độ có liên quan đến sản xuất, chiến đấu và đời sống của nhân dân. Động viên và giáo dục tư tưởng quần chúng là chủ yếu, song chi bộ H cũng kịp thời vận dụng chế độ công điểm trong hợp tác xã một cách hợp lý, nhằm khuyến khích và bồi dưỡng thích đáng cho những xã viên phải làm những việc nặng nhọc và nguy hiểm như ra khơi đánh cá, sản xuất ở gần nơi địch thường bắn phá, có chế độ phụ cấp công điểm thích đáng đối với những đồng chí tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu; quy định cụ thể chế độ đối với những xã viên hy sinh trong khi tham gia chiến đấu hoặc sản xuất ở những nơi địch thường bắn phá, như hợp tác xã bảo đảm chăm sóc, nuôi nấng con cái họ cho đến khi chúng tự nuôi sống mình được và giúp đỡ gia đình họ một cách thích đáng, như đối với những gia đình liệt sĩ khác. Hoặc đối với các cụ già không lao động được, tùy theo tình hình cụ thể, hợp tác xã có chế độ phụ cấp, nuôi dưỡng thích đáng.

Chi bộ và chi uỷ H đã phát huy cao độ tính chủ động công tác của mình. Nhiều đêm phải chuyển hàng chục tấn hàng của Nhà nước trong khi dân quân du kích phải gấp rút hoàn thành công sự và hầm hào chiến đấu, nhưng chi uỷ đã khéo bố trí lực lượng làm tốt cả hai việc mà không chờ sự giúp đỡ của xã.

Tuy vậy, các đồng chí ở đây cũng đã kết hợp chặt chẽ việc phát huy tinh thần chủ động với việc thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, thỉnh thị cấp trên. Ví dụ: thấy xã viên ở tập trung đông quá, chi bộ đã chủ động lập kế hoạch dời nhà phân tán ra ven biển và đề nghị đảng uỷ thông qua. Hoặc thấy một số xã viên còn ngần ngại tham gia chiến đấu và sản xuất ở những nơi nguy hiểm, chi uỷ đã đi sâu nghiên cứu tình hình và tâm tư của quần chúng, thấy rõ không phải quần chúng sợ hy sinh gian khổ, mà lo

lắng về đời sống của con cái và gia đình. Chi uỷ đã căn cứ vào tình hình kinh tế của hợp tác xã và các chính sách của Đảng, đề nghị đảng uỷ cho thực hiện hàng loạt những việc cụ thể như đã nói trên.

Sau mỗi đợt công tác hoặc chiến đấu, chi uỷ lại tổ chức sơ kết và bình công trong quần chúng xã viên. Việc sơ kết và bình công được tiến hành đều kỳ và thường xuyên. Các đồng chí ở đây không cầu toàn, khi thì sơ kết và bình công trên từng mặt, từng đợt công tác, lúc thì làm nhiều mặt sau mỗi vụ sản xuất. Riêng đối với đảng viên thì làm kết hợp với việc nhận xét và công nhận đảng viên “bốn tốt”. Nhờ làm tốt việc này, một số đảng viên và quần chúng có tư tưởng chạy dài, sợ khổ, sợ khó,... đã dần dần trở lại tích cực tham gia công tác, sản xuất và chiến đấu, tạo nên được không khí phấn khởi, chan hoà và lạc quan trong quần chúng; động viên được tất cả các lực lượng già, trẻ, trai, gái trong thôn tham gia phong trào sản xuất và chiến đấu chống Mỹ, cứu nước.

*

* *

Chi bộ H đã được rèn luyện và trưởng thành trong thực tiễn lãnh đạo quần chúng sản xuất và chiến đấu. Tuy nhiên các đồng chí còn phải tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa, khắc phục những nhược điểm và thiếu sót còn có hiện nay, vươn lên không ngừng, đáp ứng yêu cầu quyết đánh, quyết thắng giặc Mỹ xâm lược trong mọi tình huống khó khăn nhất.